



## ‘ปปท.’จ่อสอบ ผอ.ศูนย์ไรท์ที่ฟุ้ง ทูลจริตซื้อผ้าห่ม

ปปท.ลุยคลี่ปมทูลจริตจัดซื้อผ้าห่มลิ่งบุรี 500 ผืน วงเงิน 2 แสนบาท แฉสภาพผ้าห่มที่รับแจกไร้มาตรฐาน มีขายตามตลาดทั่วไปราคาไม่แพง “ผู้ช่วยเลขาฯ ปปท.”ระบุพบพิรุธการจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินจริง จ่อตั้งอนุฯไต่สวนลับดาท์หน้า

ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สิงห์บุรีกรณีการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกผู้สูงอายุในราคาวงเงินงบประมาณ 200,000 บาท สำหรับจัดซื้อผ้าห่ม 500 ผืนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 61 พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามทูลจริตในภาครัฐ(ปปท.)ในฐานะรักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลังมีชาวบ้านใน ต.ม่วงหมู อ.เมือง ซึ่งได้รับแจกผ้าห่มมาให้ข้อมูล และนำผ้าห่มที่ได้รับมอบมาให้กับเจ้าหน้าที่ โดยสภาพของผ้าห่มแต่ละผืนที่ชาวบ้านนำมาให้นั้น อยู่ในสภาพเก่าชำรุด แม้บาง

### ■ ปปท.

### ต่อจากหน้า 1

รายแม้ยังไม่เคยนำออกมาใช้เลยก็ตาม ด้าน พ.ต.ท.วันนพ กล่าวว่า จากการตรวจสอบการใช้งบประมาณปี 60 ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สิงห์บุรีที่ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อผ้าห่มจำนวน 500 ผืน แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ และพบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างหลายประการ โดยเฉพาะการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินจริง ในขณะที่สภาพและคุณภาพของผ้าห่ม ได้ต่ำกว่ามาตรฐาน คือน้อยบางมาก และได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าผ้าห่มในลักษณะเดียวกัน มีจำหน่ายในตลาดทั่วไปในราคาประมาณ 140-150 บาทเท่านั้น ซึ่งจะนำตัวอย่างผ้าห่ม ที่ชาวบ้านนำมามอบให้ไปเปรียบเทียบกับราคาจัดซื้อจัดจ้างว่าแพงเกินจริงหรือไม่

พ.ต.ท.วันนพ ระบุต่อว่า นอกจากนี่ยังพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเร่งด่วนหรือไม่ เนื่องจากช่วงเวลาของการแจกจ่ายผ้าห่ม อยู่ในช่วงประมาณเดือน ก.พ.ถึง มี.ค. ซึ่งเป็นหน้าร้อนโดยไม่ได้มีการร้องขอ และยังพบว่ามีการส่งมอบผ้าห่มให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะมีการตรวจรับด้วยรวมทั้งจะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกด้าน

“ผมมั่นใจว่าจากข้อมูลที่ได้รับและเอกสารหลักฐานทั้งหมดมีมูลเพียงพอ

สามารถสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.เพื่อพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ในการประชุมลับดาท์หน้าเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร้านค้าคู่สัญญาเข้าชี้แจง”